



เรื่องซึ้ง

ทรัพย์สินนรินทร์

ต้นแบบครูปริญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ ยังไม่นับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาอีกนับหลายสิบแห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 9 มหาวิทยาลัยซึ่งมีวิทยาเขตของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมแล้วหลายสิบแห่ง

ขณะที่มหาวิทยาลัยซึ่งแยกตัวไปจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร แล้วสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับมหาวิทยาลัยที่แต่เดิมเป็นวิทยาเขตของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง

มหาวิทยาลัยที่แยกตัวจากศรีนครินทรวิโรฒหลายแห่งมีคณะแพทยศาสตร์ของตัวเอง เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บางแห่งเปิดการเรียนการสอนคณะแพทยแผนไทย และวิทยาลัยการพยาบาล เพื่อรองรับ "แพทย์ทางเลือก" และความต้องการพยาบาลของตลาดผู้ป่วยและผู้สูงวัยที่ขาดการดูแลจากญาติพี่น้อง

ก่อนหน้านี้การเรียนวิชาการแพทย์มีเรียนเฉพาะมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ เช่น ที่ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาฯ ต่อมาเมื่อมีการขยายการเรียนการสอนวิชาการแพทย์ ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งเปิดเรียนวิชาการแพทย์ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะที่เมื่อก่อนรัฐบาลขยายมหาวิทยาลัยออกไปยังภูมิภาค มีการเปิดการเรียนการสอนวิชาการแพทย์เป็นหลัก เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้ประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนวิชาการแพทย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่างน้อย 2 แห่ง คือมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ ที่เรียนเป็นภาษาไทย แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์แห่งไหนเปิดการเรียนการสอนวิชาการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ หรือรับนักศึกษาจากต่างชาติเข้ามาเรียนร่วม

ขณะที่หลายคณะวิชาของหลายมหาวิทยาลัย แม้มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปิดรับสมัครนักศึกษาจากต่างชาติเข้ามาเรียนร่วมในวิชาอื่นหลายแห่งแล้ว

การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยไทย ไม่ว่าจะป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต ย่อมบังเกิดผลดีให้กับทั้งมหาวิทยาลัยนั้นและกับตัวนักศึกษาที่เรียนร่วม เพราะอย่างน้อยนักศึกษาไทยจะได้คุ้นเคยกับการเรียนรู้ธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนภาษาอังกฤษ และภาษาของนักศึกษาชาตินั้น เช่นเดียวกับการเรียนในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสถาบันศินินทร์ แม้จะเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก็ต้องนับเป็นความก้าวหน้าของระบบการศึกษาไทย ที่กล่าวอ้างอิงกับประเทศอื่นได้ว่าไทยก็มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนร่วม

เมื่อวิชาการประเภทอื่นซึ่งต้องการความละเอียดประณีต และเป็นวิชาชีพไม่แพ้วิชาการแพทย์ แล้วทำไมมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์จึงเปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษานานาชาติไม่ได้ มีพักต้องกล่าวถึงนักศึกษาไทยที่เข้าเรียนในภาคภาษาอังกฤษ อย่างที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ระหว่างการจะนำเสนอหรือไม่นำเสนอ หลักสูตรนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันพุธนี้ 5 มีนาคม (ถ้ามีการประชุม)

เรื่องของการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนับเป็นต้นแบบหนึ่งที่มีมาแต่อดีต เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดให้นักเรียนฝึกหัดครูได้มีโอกาสขึ้นไปเรียนในระดับปริญญาตรี

วันนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้มีกระจายไปทั่วประเทศในหลากหลายตำแหน่ง

แล้วทำไมสถาบันแห่งนี้จึงไม่เป็นต้นแบบเปิดเรียนวิชาแพทย์นานาชาติเป็นแห่งแรกเล่า-เอวัง